



บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
24 สิงหาคม 2014

บทอ่าน อสย 22: 19-23 ; รม 11: 33-36 ; มธ 16: 13-20

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 153, 424, 440, 442, 552, 553, 586, 881, 869, 1444, 1969

จุดเน้น นักบุญเปโตรเป็นแบบอย่างของเรา ให้พยายามออกแรงเพื่อประกาศข่าวดีแก่พี่น้องในสังคม

พระเยซูเจ้าตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า คนทั้งหลายคิดว่าพระองค์เป็นใคร คำตอบของพวกเขาน่าสนใจ มีเปโตรที่ตอบยืนยันได้ถูกต้อง ว่าพระเยซูเจ้า คือ พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต การประกาศความเชื่อของเปโตร กลายเป็นรากฐานของพระศาสนจักร และไม่มีสิ่งใดมีชัยเหนือพระศาสนจักรได้ อย่างไรก็ดี อีกไม่นานเปโตรก็มีความเชื่ออ่อนแอลง ดั่งเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นหลังจากพระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม และต่อมาได้ถูกตรึงไม้กางเขน แต่หลังจากการกลับคืนพระชนม์ เปโตรและบรรดาศิษย์อื่นๆ ก็เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม

พระเจ้าทรงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น บทอ่านที่สองวันนี้ เราเห็นวิถีทางของพระเจ้าสุดที่จะหยั่งรู้ได้ ไม่มีใครรู้พระดำริของพระเจ้า ไม่มีใครเคยล่วงรู้พระดำริขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่สิ่งที่เรารู้คือ ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ พระองค์ได้แสดงความรักด้วยการส่งพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์เพื่อเรา เป็นความรักสุดที่จะเข้าใจได้ พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้ามาให้เรา เพื่อเราจะสามารถรับรางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์

นักบุญเปโตรได้แสดงความกล้าหาญหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากความตาย เปโตรได้พยายามนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปสู่ทุกคน เปโตรได้กลายเป็น**ชาวประมงหามนุษย์** ฉะนั้น งานประกาศข่าวดีของเรายังคงสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน เราต้องเข้มแข็งและกระตือรือร้นเหมือนนักบุญเปโตร พระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่ได้เสด็จมาบังบรรดาศิษย์หลายปีมาแล้ว เสด็จมาหาเรา เราจำเป็นเพียงแค่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเปิดใจรับพระพรของพระจิตเจ้า

ศิลาของพระคริสตเจ้าอยู่กับเราในปัจจุบัน เราสามารถเป็นคนกระตือรือร้นจริงๆ เพื่อพระเจ้า และมั่นคงจดจ่อของพระคริสตเจ้าในสมัยนี้ เราจะนำข่าวสารของพระคริสตเจ้าให้ทุกคนที่เราพบได้อย่างไร ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในเขตวัด อาศัยความเชื่อ เรารู้ว่าพระเยซูเจ้าคือพระคริสตเจ้า พร้อมกับความเชื่อ เรารู้ว่าเราก้าวเดินพร้อมกับพระเยซูเจ้าเสมอๆ จากความเชื่อ ความรักของพระเจ้าส่องแสงไป และช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่พระเจ้าทรงปรารถนา ขอให้พระเยซูเจ้าได้รับเกียรติ และเป็นพระองค์ผู้ทรงแสดงให้เรารู้จักวิธีมีส่วนร่วมสำคัญในชีวิตของพระองค์

พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ ทรงต้องการให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิต พระเจ้าต้องการให้เราเป็นประจักษ์พยานที่ซื่อสัตย์ในชุมชนที่เราอยู่ นักบุญเปโตรเป็นแบบอย่าง เราจึงสามารถนำสารแห่งความหวังของพระคริสตเจ้าไปมอบให้ผู้ที่ต้องการมากที่สุด เพลงสดุดีตอบรับ (หลังบทอ่านแรก) วันนี้กล่าวว่า "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์"

ขอความรักมั่นคงของพระเจ้าบันดาลใจเราให้ประกาศข่าวดีสม่ำเสมอ

พระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์ แปล
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(กรกฎาคม – กันยายน 2014), หน้า 357 - 358.